



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานประกันคุณภาพ คณะวิทยาการสารสนเทศ โทร 0-4375-4359 โทรภายใน 5201
ที่ ศธ 0530.13/

วันที่ 18 ธันวาคม 2556

เรื่อง เพื่อโปรดพิจารณาลงนามใน ประกาศคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เรื่อง นโยบายประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2556

เรียน คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการสารสนเทศ ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2556
วันที่ 3 ธันวาคม 2556 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบนโยบายประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา
2556 คณะวิทยาการสารสนเทศ ตามที่งานประกันคุณภาพฯ ได้เสนอ

ในการนี้เพื่อให้การดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาคณะฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
และมีประสิทธิภาพ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ท่านพิจารณาลงนามในประกาศคณะวิทยาการสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ดังเอกสารแนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิธร แก้วมัน)

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ

ศธ 0530.13/
18 ธันวาคม 2556



ประกาศคณะกรรมการการศาสนา มหาวชิยาลัยมหาสารคาม
เรื่อง นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๖

คณะวิทยาการศาสนา มหาวชิยาลัยมหาสารคาม ได้ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นของการประกันคุณภาพการศึกษา ตามสาระสำคัญที่ระบุในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ ประกอบกับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยคณะวิทยาการศาสนา มหาวชิยาลัยมหาสารคาม มุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา อย่างยั่งยืนอันแสดงถึงปณิธานและความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ ในการดำเนินภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชน และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการด้านการประกันคุณภาพเป็นไปอย่างสอดคล้องในทิศทางเดียวกันทั่วทั้งมหาวิทยาลัย จึงได้กำหนดนโยบายด้านประกันคุณภาพของคณะวิทยาการศาสนา มหาวชิยาลัยมหาสารคาม ดังนี้

๑) คณะวิทยาการศาสนา มหาวชิยาลัยมหาสารคาม ส่งเสริมและพัฒนาาระบบประกันคุณภาพการศึกษาเป็นเครื่องมือ และกลไกพื้นฐานในการพัฒนาและบริหารคณะฯ อย่างต่อเนื่อง มุ่งสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ยั่งยืน และรองรับการถูกประเมินจากสถาบันและองค์กรภายนอก เพื่อแสดงให้เห็นศักยภาพของการพัฒนาคณะฯ สู่สากล

๒) ทุกหลักสูตรต้องปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องและเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) มีความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานของอาเซียน และแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ สกอ. กำหนด

๓) คณะวิทยาการศาสนา ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับข้อตกลงความร่วมมือของสถาบันอุดมศึกษาระหว่างประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา เพื่อรองรับการพัฒนาสู่อาเซียนและสากล

๔) คณะวิทยาการศาสนา จะวางระบบและกลไกการตรวจสอบและประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอก ตั้งแต่ระดับหลักสูตร สำนักวิชา คณะวิทยาการศาสนา เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและได้รับการรับรองคุณภาพภายนอกที่สี่

๕) ส่งเสริมให้บุคลากรภายในทุกคนมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพ และปฏิบัติงาน

ครบวงจรคุณภาพ โดยกระจายอำนาจและความรับผิดชอบให้ทุกหลักสูตรในคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ใช้กระบวนการประกันคุณภาพเป็นวัฒนธรรมการปฏิบัติงาน และเชื่อมโยงผลการประเมินประกันคุณภาพกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกระดับ

๖) ส่งเสริมและสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อมุ่งให้เกิดวัฒนธรรมการทำงานขององค์กรและนำไปสู่การสร้างนวัตกรรมขององค์กร

๗) ส่งเสริมและสนับสนุนการถ่ายทอดองค์ความรู้ในระบบประกันคุณภาพการศึกษาของคณะวิทยาการสารสนเทศสู่นิสิตและบุคลากร เพื่อให้ได้มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะและมีส่วนร่วมในระบบประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อส่งเสริมการประกันคุณภาพของคณะวิทยาการสารสนเทศให้มีความเข้มแข็ง รวมทั้งให้มีการประกันคุณภาพกิจกรรมหรือโครงการของนิสิตและบุคลากรด้วย

๘) ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานอื่นๆ ในกิจกรรมด้านการประกันคุณภาพ

๙) สนับสนุนการนำระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศมาใช้ในการประกันคุณภาพ ให้ครบทุกองค์ประกอบคุณภาพ และสามารถใช้ร่วมกันได้ทั้งระดับบุคคล หลักสูตร สำนักวิชา คณะวิทยาการสารสนเทศ และมหาวิทยาลัย รวมทั้งสามารถเชื่อมต่อกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพ เช่น สกอ. สมศ. กพร. เป็นต้น

๑๐) ส่งเสริมการเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นผลจากการดำเนินการประกันคุณภาพแก่สาธารณะ เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสถาบันต่อสังคม

ประกาศ ณ วันที่ 18 ธันวาคม ๒๕๕๖



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิน บุตรดีสุวรรณ)

คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ ปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

หมายเหตุ ได้รับความเห็นชอบจากมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการสารสนเทศ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๖
วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๖